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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2567 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่1/2567 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา    กรรมการ 10 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจำ  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน กรรมการ 
                                                               รายวชิาทางปรีคลินิก    15 

8. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ  ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ 
 20 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 25 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
1) กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบรอบการสถาปนา
เป็นปีที่ 60 ในป ี2567  จึงขอเชญิผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา รว่มทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ ระดมทุนเพ่ือการศึกษา
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว  
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ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/b2crz  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
2) การจัดทำงบประมาณกลางปี ปีงบประมาณ 2567 5 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการจัดทำงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2567 
โดยมีกำหนดให้ส่งข้อมูลคำของบประมาณกลางปี ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะนำเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/pxgyc  
 10 

3) การจัดทำขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการ การจัดทำขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568  โดยให้คณะส่งข้อมูลภายในวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งจะนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือนมีนาคม 2567  โดยในเบื้องต้น 15 

จะได้เสนอข้อมูลให้คณะกรรมการอัตรากำลังพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยรายละเอียดแนบ
ท้ายการประชุม https://kku.world/t3law  

 
4) โครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

                           ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ประชุม20 

ได้เสนอให้บูรณาการโครงการดังกล่าวร่วมกับการเรียนการสอนนั้น ได้มอบให้โรงพยาบาลสัตว์ร่วมดำเนินการในส่วนหนึ่ง 
โดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่า ได้มอบให้ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ เป็นผู้เขียนโครงการ ใช้งบประมาณในการ
ทำหมันให้สุนัขจรจัด จำนวน 60 ตัว เป็นเงิน 60,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลการเบิกจ่ายกับฝ่าย
การเงิน 
       ประธานแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในช่วงสัปดาห์วันเกษตรภาคอิสาน คณะจะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์25 

จังหวัดขอนแก่น ในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข จำนวนประมาณ 120 ตัว ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็น
ร่วมกันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสถานที่ที่จัดในบริเวณงานอาจไม่เหมาะสม   
ซึ่งประธานแจ้งว่าจะได้ประสานกับปศุสัตว์จังหวัดในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอผลการดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบใน
ลำดับต่อไป 

    มติที่ประชุม รับทราบ 30 

 
 
 

https://kku.world/b2crz
https://kku.world/pxgyc
https://kku.world/t3law
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1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน 

รายได ้ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม 
https://kku.world/hvxvc  ดังนี้ 

1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 76,307,709.88 บาท 5 

2. รายได้ของคณะ จำนวน 803,327.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566  
    มีรายได้ท้ังสิ้น 2,408,124.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36  โดยมีรายได้ท่ีสำคัญในเดือน 

              ธันวาคม 2566 เช่น กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 210,238.00 บาท กองทุนส่งเสริม 
              การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ จำนวน 477,000.00 บาท  และค่าบำรุงการใช้สถานที่ 
              จำนวน 477,000.00 บาท    10 

3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 5,316307.33 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -  
              ธันวาคม 2566 มีรายได้ท้ังสิ้น 16,346,058.33 บาท 

4. งบประมาณที่ตั้งไว้ของคณะ 47,192,890 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  6,473,240.95 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 13.72 
5. งบประมาณที่ตั้งไว้ของ รพ.สัตว์ 55,222,896 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 10,243,197.00 บาท  15 

   คิดเป็นร้อยละ 18.55  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.3 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี 2567 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ20 

ประจำคณะ ประจำปี 2567 โดยจะประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน และกำหนดส่งวาระการประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/p6htw  ดังนี้ 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

https://kku.world/hvxvc
https://kku.world/p6htw
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 1.4 สรุปผลการแข่งขันสัตวแพทย์สัมพันธ์ (VET GAMES) ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสัตว
แพทย์สัมพันธ์ (VET GAMES) ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 6 ประเภทกีฬา ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานในช่วงปลายปีนี้  ได้รับเหรียญทอง จำนวน 3 ชนิดกีฬา เหรียญเงิน 1 ชนดิกีฬา และเหรียญ5 

ทองแดง จำนวน 3 ชนดิกีฬา  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/piuya  
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้ความเห็นว่าควรเตรียมการให้พร้อมในปี 2567 ซึ่งคณะเป็นเจ้าภาพ 
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสัมพันธ์ในวิชาชีพ 
 
ะเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 10 

            2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่  
14 ธันวาคม พ.ศ. 2566   

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/f2nak   ซึ่งที่ประชุมให้แก้ไขดังนี้ 15 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 1 แก้ไข จะมีประสิทธิผลทางการศึกษาต่ำกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ เป็น 
           มีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนต่ำกว่ากลุ่มอ่ืน 
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 29 แก้ไข  ลองศึกษา เป็น แลกเปลี่ยนข้อมูล 
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 3 แก้ไข คณะกรรมการ เป็น คณะทำงาน 
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 6-18  ในวาระ 5.3 ให้ย้ายไปอยู่ในวาระแจ้งเพ่ือทราบทั้งวาระ 20 

หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 10 ตัดวลี บางครั้งมีอาการเมาสุรามาปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 25 

 3.1 การโอนงบประมาณสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการโอนเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ
ว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการขอเปิดบัญชีเพ่ือที่จะใช้โอนเงินหมุนเวียนชั่วคราวไปพักไว้ในบัญชีดังกล่าวก่อน เนื่องจาก 
การปรับโครงสร้างร้านค้าสวัสดิการยังไม่เรียบร้อย จึงต้องกันงบประมาณจำนวนหนึ่งเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสของผู้จัดการและพนักงาน เงินสำรองใช้ในการซื้อสินค้าระหว่างการปรับโครงสร้าง เงินสนับสนุน30 

กิจกรรมของคณะ ได้แก่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมตรวจสุขภาพของลูกจ้างโครงการ กิจกรรมวัน
สถาปนาคณะ กิจกรรมสัมมนาคณะ กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น เนื่องจากเมื่อโอนเงินเข้าบัญชี
เงินรายได้คณะแล้ว จะไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ได้  

https://kku.world/piuya
https://kku.world/f2nak
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   ประธานจึงได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการมาให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมถึงปัญหาอุปสรรคในการปิดบัญชี เนื่องจากฝ่ายการเงินของคณะแจ้งว่า จะต้องเปิดบัญชีเงินสะสมและบัญชี   
ออมทรัพย์พร้อมกัน ไม่สามารถปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่งก่อนได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติเปิด
บัญชีชั่วคราวจากสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่จะขอเปิดบัญชี โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ ประมาณ
ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 5 

  ที่ประชุมจึงได้อภิปรายถึงความไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน และขอให้จัดทำข้ันตอนและระยะเวลา
ดำเนินการ ซึ่งประธานได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาดำเนินการและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 10 

3.2 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 47/2566) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 มติที่ประชุม รับทราบ 15 

 
3.3 การขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำบันทึก

เพ่ือขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา VM 001201 การเตรียมความพร้อมสำหรับสัตวแพทย์นักบริหาร 1 และ
รายวิชา VM 001202 การเตรียมความพร้อมสำหรับสัตวแพทย์นักบริหาร 2 ไปยังสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป20 

เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ อว 660301.13.1.2/1735 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย ที่พักอาศัย ชั้น 6 อาคาร

พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ 25 

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการออกประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย ที่พักอาศัย ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ เรียบร้อยแล้ว 
ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 15/2566) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จนัทรล์ุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลุ่มผู้สอนในรายวชิาคลินิก ได้สอบถามวา่ 
ขณะนี้มีบุคคลที่เข้าพักอาศัย ณ ที่พักอาศัย ชั้น 6 ของคณะ ไม่ทราบว่าเป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าวหรือไม่      30 

โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า บุคคลที่เข้าพักอาศัยดังกล่าว เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
ของสถานศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกรรมการจัดที่พักอาศัย จึงอนุญาตให้เข้าพัก 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อ 4.3 ของประกาศดังกล่าว กรณีบุคคลอ่ืนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันที่คณะเห็น



- 6 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2567 
 

ควรสนับสนุนให้เข้าพักอาศัย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนๆ เห็นว่าคณะ
ไม่ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับดังกล่าว จึงขอให้ทบทวนการอนุญาตดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
 ประธานให้ผู้อำนวยการกองบรหิารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุน5 

การเรียนการสอน ได้แก่ โปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง ชุดไมโครโฟนห้องประชุมพยัคฆาและห้องประชุม
คชสาร และลำโพงล้อลาก รวมงบประมาณทั้งสิ้น 532,000 บาท โดยที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้จัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการสารสนเทศ กำหนดคุณลักษณะรวมถึงราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการใช้งาน     
                    คณะกรรมการสารสนเทศจึงได้ดำเนินการในประเด็นที่ที่ประชุมมอบหมายแล้ว เห็นว่าไมโครโฟนใน
ห้องประชุมอาชาไนย สามารถนำไปใช้ในห้องประชุมพยัคฆาได้ 13 ตัว และห้องประชุมคชสาร จำนวน 7 ตัว แต่ต้อง10 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประธานเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้งานในห้องประชุมคชสารได้ อย่างไรก็ตาม
จะสามารถประหยัดงบประมาณลงได้อีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากไม่ต้องซื้อไมโครโฟนจำนวน 2 ชุด ในส่วนห้องประชุม
อาชาไนยก็สามารถใช้ไมโครโฟนแบบไร้สายได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  15 

 ทั้งนี้ ในวาระสืบเนื่องอ่ืนๆ ตามบันทึกเชิญประชุม ยังมิได้มีการนำเสนอข้อมูลจากคณะกรรมการบริหาร จึง
ให้ยกเป็นวาระสืบเนื่องในคราวประชุมครั้งที่ 2/25676 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ซ่ึงจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 143 โครงการ ดังนี้ 5 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ  
                                                    สังคม จำนวน 67 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม  จำนวน 17 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการบริการสู่โรงพยาบาลสัตว์ตติยภูมิชั้นเลิศ  
                                                    จำนวน 10 โครงการ 10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
                                                    จำนวน 8 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงพาตนเอง 
                                                    จำนวน 41 โครงการ 
  ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 มีจำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 15 โครงการ เป็นโครงการตาม15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 11 โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 12 โครงการ  
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการฟ้าหม่นคนเล่นดนตรี  
โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ  จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศรีฐานเฟสติวัล และ  
                                           โครงการเติมยิ้มอ่ิมสุขเพ่ือเพ่ือน 4 ขา 20 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/fan1x  
               https://kku.world/c9abp  
ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ในกรณียังไม่ได้ดำเนินโครงการหรือยกเลิกการดำเนินโครงการ

ต้องชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 25 

 
 4.2  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  ประธานให้ผู ้อำนวยการกองบริหา ร ง า นคณะ แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าตามที่ค ณ ะสั ต ว
แพทยศาสตร์  ได้ กำหนดขีดความสามารถของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีซึ่งจำเป็นมีห้องคอมพิวเตอร์ในการจัด
อบรมบุคลากร เพื่อใช้อบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี30 

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการจัดอบรม ซึ่งขณะนี้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน 42 
เครื่อง แต่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่ต้องทดแทน จำนวน 16 เครื่อง รวมถึงกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
ได้ขออนุมัติจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ประจำห้องเรียน จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นจำนวน 20 เครื่อง  ทั้งนี้ คณะจะได้รับ

https://kku.world/fan1x
https://kku.world/c9abp
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เครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทแรปพอร์ต มาติดตั้งในห้องปฏิบัติการอีก จำนวน 10 เครื่อง จึงเหลือคอมพิวเตอร์ที่
ต้องจัดซื้อทดแทนอีกจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการบริหารคณะเรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 5 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) 
  รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ได้เสนอให้คณะตั้งกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีที่คณะยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อคณะและผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว  10 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 
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